



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๔-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที ๑๑-๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๕๔ มูลค่าข่าว ๘๕,๘๘๗.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนาใจคู่ที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



อัศวินม้าขาวมาแล้ว



เฟอเรนซ์ กับหัวหน้าเขตการศึกษาทั่วประเทศ
เนื้อหาเป็นการคิดไว้รอบด้านถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นและทางออกรวมทั้งคำอธิบายไว้เสร็จสรรพ โดยเฉพาะเรื่องภาระของผู้ปกครองที่จะต้องมารับก่อน 4 โมงเย็น

ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้โยกท่านดำรงค์ มาอยู่กระทรวงศึกษา ผู้เขียนก็ได้ยินจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในคณะรัฐมนตรีว่า ท่านนายกฯ ประยุทธ์ฯ ท่วงโยเรื่องการศึกษาเป็นที่สุด

ชรอยเรื่องลดเวลาเรียนจะอยู่ในใจท่านมาระยะหนึ่ง จนต้องขอให้เพื่อนรักคือท่านดำรงค์เข้ามาผลักดันนโยบายให้สำเร็จสักทีด้วยการมอบตำแหน่งหัวหน้ากรมการศึกษาให้

นโยบายที่เกือบจะถอนรากถอนโคนแบบที่ถูกต้องแล้วก็ต้องได้คนใหม่สวดมกลักกัน เพราะคนเดิมๆ ก็มีจะติดอยู่กับความคิดเดิม โดยเฉพาะความกลัวว่าจะโดนต่อต้าน อิทธิพลให้ทหารมาสั่งขยี้เลยก็เกิดขึ้น

และก็ได้คิด ช่วงนี้เสียก็หันไปสนใจเรื่องรัฐธรรมนูญกับเรื่องจับผู้ร้ายราชประสงค์ ข่าวดนไทยเรื่องนี้ก็เลยไม่ค่อยมี หรืออาจเป็นเพราะเรื่องการศึกษาที่เป็นเรื่องที่คนสนใจน้อยอยู่แล้ว

เพราะไม่ใช่เรื่องเด็ดๆ ง่ายๆ นโยบายก็ค่อนข้างนโยบาย จะได้ผลหรือไม่ก็อยู่ที่การปฏิบัติ ยังไม่ทันปฏิบัติก็มีเรื่องกลัวในแง่กลัวนี้สารพัดไว้ก่อนตามประสา อย่างนี้ใจจะ "บิกร.ร.ด.ตั้งท่วงเด็กที่กิจกรรมเหตุไร้คะแนน" ทาดหัวนี้อยู่ในหน้าข่าวการศึกษาของมติชนนั่นเอง

ไม่ยากให้หนักถ้าไม่ใช้วิธีคิดแบบ เขียนไปเขียนมาก็ชักมีอารมณ์อยากประชดสักนิด

ในข่าวเดียวกันมีรายละเอียดชวนให้สนใจจาก ผอ.โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี หนึ่งในโรงเรียนนำร่อง 3,500 โรงเรียนของท่านดำรงค์

ท่าน ผอ.โรงเรียนให้สัมภาษณ์ว่าความจริงลดเวลาเรียนมาตั้งแต่ปี 2553 แล้ว ตามนโยบาย สพฐ. โดยให้เด็กเรียนวิชาการถึง 14.30 น. แล้วหลังจากนั้นให้ทำกิจกรรมชุมนุม เช่น ลูกเสือ ชมรมต่างๆ ท่าน ผอ. บอกว่าตามแนวทางนี้

2 ปีแล้ว ผลการสอบของนักเรียนดีขึ้นเพราะในช่วงใกล้สอบได้ใช้เวลาลงมือฝึกเรียนตัวให้เด็กๆ เพิ่มเติม

เป็นการใช้เวลาที่ได้มาทำสิ่งที่เหมาะสมของแต่ละโรงเรียนไป

สำหรับอีกหนึ่งโรงเรียนที่ก้าวหน้าอย่างโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ยืนยันว่าการเรียนในห้องเรียนนั้นได้ผลแค่ 10-20% เท่านั้นเอง แต่เด็กได้ทำกิจกรรมที่ตนเองเลือกและสนใจ เด็กแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน จะเกิดการเรียนรู้อีก 80-90% เพราะการเรียนรู้อาจได้จากการลงมือและปฏิบัติจริง

นี่ทำให้ผู้เขียนคิดถึงวิชาวาดเขียนที่เรียนสมัยเด็กๆ ขึ้นมาเลย เสียเวลาเรียนโดยเปล่าประโยชน์แท้ๆ ไม่เคยพัฒนาไปไกลกว่าการวาดดูเขามิ่หรือทำที่ติโยลตรงกลาง มีต้นมะพร้าว ทุ่งนา และนกบินเลย

ที่ น่าสนใจคือผู้บริหารโรงเรียนที่ชักจูงและอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมาก ยังตั้งหลักไม่ถูกว่าจะเริ่มต้นยังไง ผู้บริหารโรงเรียนบารายบอก ว่า เนื่องจากกิจกรรมนั้นทำแล้วไม่ได้คะแนนนักเรียนเลยไม่สนใจและมักโดดเรียนไปเที่ยวเล่น ผอ.โรงเรียนนั้นบอกว่าถ้าเป็นวิชาการล้วนๆ เด็กจะสนใจเพราะมีผลต่อการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

ฟังดูแล้วเด็กโรงเรียนมีดีเหมือนละครเวที ก็น่าจะใช้เวลากิจกรรมมาตัวให้เด็กเสียเลย การเรียนที่ได้ผลก็ต้องเป็นการเรียนสิ่งที่เด็กสนใจอยู่แล้ว

เด็กชอบอย่างไหน ก็สอนอย่างนั้น

ประกาศผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์ หน้าเรียนออกมาแสดงพลังกันแล้ว เด็กนักเรียนมัธยมกลุ่มชวาลันมีชื่อกลุ่มด้วย ดบเข้าเข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บอกเสียงดังฟังชัดว่า "เห็นด้วย" กับการลดเวลาเรียน และต่อไปให้ทุกคนจะออกมาล่าแสดงพลังให้ประจักษ์ว่ามีความคิดเห็นเช่นไรเกี่ยวกับการศึกษา

ท่านปลัดก็ยิ้มแฉ่งแจ่มใส บอกว่ายินดีต้อนรับ ท่านคะฟังเด็กๆ อายุยืน ขึ้นใจกว่าฟังครูๆ มาพูดแทนเด็ก เหมือนที่แฉ่มานะคะ

มี งานวิจัยมากมายที่ระบุว่า เด็กจะเรียนรู้อย่างดีได้ต้องมีสื่อความสูงเท่านั้น เด็กหลายคนเติบโตมาด้วยการเรียนตามที่พ่อแม่ต้องการ มีกรณีศึกษาเช่น คุณหมอคนหนึ่งเรียนจบแพทย์ให้พ่อแม่พอใจ เสร็จแล้วก็หันไปศึกษา

อ อัศวินม้าขาวที่ว่านี้ชื่อ พล.อ.ดำรงค์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ายแดง อัศวินคนใหม่มือไม่ได้ถือปืนหรือดาบ แต่ถือหนังสือมาด้วย

ท่านอัศวินม้าขาวพอเข้ารับตำแหน่งไม่กี่วันก็มีข่าวเรื่องเวลาเรียนใหม่ จากที่เรียนกันตั้งแต่ 8 โมงเช้ายัน 4 โมงเย็น เป็นเลิกเรียนบ่าย 2 แล้วทำกิจกรรมต่อ แล้วกลับบ้าน 4 โมงเย็นเหมือนเดิม ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา"

จะว่าตามอย่างลิ่งคิงโปร Teach Less Learn More ก็จะเป็นอะไรไป อะไรที่ดีก็ตามเขาไปเถิด เริ่มเดี๋ยวนี้ ถึงจะช้าไปสัก 50 ปีก็ไม่เป็นไร

ก ่อนหน้านั้น คิดถึงการศึกษารวมไทยไว้ได้แต่สิ้นหวัง คิดว่าอีก 500 ชาติหน้าละมังถึงจะได้เปลี่ยนแปลง

ผู้เขียนนั่งฟังสถานีวิทยุสุภาพาสัมภาษณ์ปลัดกระทรวงศึกษาฯ เรื่องลดเวลาเรียนหนึ่งวันก่อนที่ น.ส.พ. จะขาดหัวกันเป็นข่าวใหญ่ ได้รายละเอียดมาก จึงจากเสียงท่านปลัดนโยบายที่ท่าน รมต.ดำรงค์ย้ายถอดมาชัดเจน ท่านปลัดบอกว่าเป็นการประชุมในมติใหม่ใช้วิธีโอบ คอน



เรื่องการตกแต่งด้วยตัวเอง และกลายเป็น
มัณฑนากรชื่อดัง

แหม ให้เสียเวลาคุณหมอม และเสียตายน
ภาษีประชาชนที่เอาไปส่งให้คุณหมอเรียน

ผู้เขียนเคยคุยเล่นๆ กับเพื่อนๆ ว่า คำว่า
“สั่งสอน” ที่เราใช้อยู่ในสังคมไทย จะว่าไปแล้ว
เป็นคำแสลงอย่างยิ่ง ที่ผ่านมาครูทั้ง “สั่ง” ทั้ง
“สอน” กันอย่างเคร่งครัด ทาฐิไม่ว่าเด็กต่อต้าน
ทั้งสองคำนั้นเลย ครูที่ประสบความสำเร็จคือครู
ที่ชี้แนะ และสร้างแรงบันดาลใจ ครูที่ทำตัวเป็น
เพื่อนผู้รับฟัง เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์อัน
กว้างใหญ่ไพศาล ที่ครูไม่อาจล่วงรู้ ครูมีหน้าที่
รับฟังและชี้แนะ

ขอต้อนรับมิติใหม่ของการศึกษาที่มาแบบไม่
คาดฝัน

**เราเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์กัน
แล้ว ●**